

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสระหงส์ ๔ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวิชราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
๓.๒	กลยุทธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพจัดประชุมคณะทำงานการวางแผน กลยุทธ์การรับนักศึกษา เพื่อหากกลยุทธ์การรับนักศึกษา แบบมุ่งเป้าและมอบหมายภาระงานระหว่างคณะ งานบริการ การศึกษา และหน่วยประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดการประชุม คณะทำงานการวางแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสระหงส์ ๔
๓.๓	การพิจารณาความจำเป็นของหลักสูตร เพื่อประกอบการสรรหาอัตราว่าง	เห็นชอบหลักสูตรที่มีความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา สรรหาอัตราว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน บุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จำนวน ๗ อัตรา ดังนี้ ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ๒. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุข ชุมชน จำนวน ๑ อัตรา ๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา ๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา ๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา ๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๕.๑	การขอความเห็นชอบผลการศึกษาแก่ผู้ ที่อยู่ในเกณฑ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)	เห็นชอบผลการศึกษาแก่ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) จำนวน ๒๗ คน โดยให้เสนอขออนุมัติ ผลการศึกษาต่อสภาวิชาการและเสนอขออนุมัติการให้ ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
๕.๒	ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓	เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมอบงานบริการการศึกษาเสนอลงนามต่อไป
๕.๓.๑	การขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ ๑. ลำดับที่ ๑ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานวัฒน์ ๒. ลำดับที่ ๒ จาก อาจารย์ ดร.วราวุฒิ มหามิตร เป็น อาจารย์ ดร.ตะวัน จำปาโพธิ์
๕.๓.๒	การขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓	เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ ๑. วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล เปลี่ยนลำดับที่ ๑ จาก อาจารย์ ดร.สำราญ วานนท์ เป็น อาจารย์เสกศักดิ์ ปราบพาลา ๒. วิชาเอกการเงิน เปลี่ยนลำดับที่ ๑ จาก อาจารย์ ดร.อุมาวดี เดชธำรงค์ เป็น อาจารย์สุนันทา สุขพล
๕.๔	การขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓	เห็นชอบในหลักการ และมอบให้คณะอนุกรรมการหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ปรับชื่อวิชาให้ทันสมัยและมีเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ๒. เพิ่มรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ๓. ทบทวนหน่วยกิตที่ปรับเพิ่มจาก ๑๒๗ หน่วยกิต เป็น ๑๓๕ หน่วยกิต ๔. ทบทวนแผนงบประมาณ ๕. เพิ่มตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง ๖. แก้ไขคำถูกผิด การเว้นวรรคตอน และจัดรูปแบบการพิมพ์

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
๕.๕	การขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔	เห็นชอบในหลักการ และมอบให้คณะอนุกรรมการหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ควรเพิ่มคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรว่ามีทักษะและจุดเด่นอะไร ๒. ควรเพิ่มรายละเอียดการเทียบเคียงหลักสูตรกับ มหาวิทยาลัยอื่น ๓. แก้ไขคำถูกผิด การเว้นวรรคตอน และจัดรูปแบบ การพิมพ์
๕.๖	การดำเนินการหลักสูตรระยะสั้น	เห็นชอบ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. หลักสูตรระยะสั้นตามนโยบายบัณฑิตติดดาบ จำนวน ๒๓ หลักสูตร ๒. ระยะเวลาในการเริ่มอบรม ระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมอบให้ทุกคณะกำหนดช่วงเวลา ในการอบรมให้มีความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี ที่สนใจได้รับการอบรม ๓. มอบให้ทุกคณะจัดทำรายละเอียดหลักสูตรให้ครบถ้วน และเป็นรูปแบบเดียวกัน ๔. มอบงานบริการการศึกษาจัดทำแบบสอบถาม (google form) เพื่อสำรวจว่านักศึกษาสนใจอบรมหลักสูตร ไตบ้าง